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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 

ณ ห้องประชุม 208-209 (ช้ัน 2) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

เลขที ่60 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)  

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

สถานที ่ หอ้งประชุม 208-209 (ชั้น 2) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขที่ 60 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(รูปแบบการ
ประชมุระบบ Hybrid)  

วันทีแ่ละเวลา วนัอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. 

เร่ิมการประชุม 

นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรับผู ้ถือหุน้และผู้เขา้ร่วมประชุม จากนั้น
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกฤษณ ์จุลพาณิชยกรรม เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม ( “เลขานุการ
บริษัท”) โดยเลขานุการบริษัทแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) จะท าการเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผูเ้ขา้รว่มประชมุ
ทกุท่าน เพื่อการบนัทกึและการจดัท ารายงานการประชมุ การบรหิารจดัการการประชมุ เป็นตน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ทกุท่านสามารถ
ศึกษารายละเอียดประกาศคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมไดท้ี่เอกสารแนบทา้ยหนังสือเชิญประชุมและที่
เว็บไซตข์องบรษิัท 

จากนัน้ เลขานกุารบรษิัทแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบถึงขอ้มลูเก่ียวกบัจ านวนทนุ และจ านวนหุน้ของบรษิัท ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 265,900,484 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 265,900,484 บาท 

หุน้สามญัที่จ  าหน่ายแลว้ 265,900,484 หุน้ 

มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ       1 บาท 

บริษัทไดก้ าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2567 (Record Date)  
ในวนัพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 

เลขานกุารบรษิัทแจง้ต่อที่ประชมุว่า ณ ขณะเริ่มประชมุ มีองคป์ระชมุ ดงันี ้

• ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 30 ราย คิดเป็นจ านวน 8,065 หุน้ 
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• ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์1 ราย คิดเป็นจ านวน 1 หุน้ 

• ผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 43 ราย คิดเป็นจ านวน 251,715,315 หุน้ 

• ไม่มีผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

รวมจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  74 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 251,723,381 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
94.6683 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 31 ซึ่งก าหนดไวว่้า ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

อนึ่ง บริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ ส  าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2567 ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชมุ  

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และที่ปรกึษาที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี  ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2) นายสจุินต ์หวั่งหลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 
 กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

3) นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 

4) นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี* รองประธานกรรมการคนที่ 3 
 ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 
 รองประธานคณะกรรมการบรหิารคนที่ 1 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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6) ศาสตราจารย ์ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน ์ กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

7) ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. เรวตั ฉ ่าเฉลิม* กรรมการอิสระ 

8) นายปราโมทย ์พรประภา กรรมการอิสระ 
 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

9) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
 รองประธานคณะกรรมการบรหิารคนที่ 2 
 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

10) นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั* กรรมการ 

11) นายรงัสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์ กรรมการ 

12) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ กรรมการ 
 รองประธานคณะกรรมการบรหิารคนที่ 3 
 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

13) นางตอ้งใจ ธนะชานนัท ์ กรรมการ 

14) นายโฆษิต สขุสิงห ์ กรรมการ 
  กรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
 กรรมการบรหิาร 

*ผ่านระบบ Video Conference 

กรรมการทีล่าประชุม 

1) นางศิรเิพ็ญ สีตสวุรรณ กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวเรวดี ใชเ้หตผุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
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2) นางปรางณี ไชยพิเดช ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

3) นายเทพศิร ิเพ็งเที่ยง ผูอ้  านวยการฝ่ายซพัพลายเชน 

4) นายธานี พรพิสทุธิ์ศกัด์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต 

5) นายทศพล มณีรตัน ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

6) นายพงศพ์นัธุ ์อินทรพ์ิพฒัน ์ รกัษาการผูอ้  านวยการกลุม่สนบัสนนุการขาย 

7) นางสาวกรรณิการ ์วงคว์ารใจ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

2) นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ 

3) นายสรศกัด์ิ จนัทนา 

และนางสาววริศรา วิวรรณธนานุตร ์ผูส้อบบญัชีอิสระ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็น
พยานในการนบัคะแนน 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เลขานุการ
บรษิัทไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการถามค าถาม การลงคะแนนเสียง และการนบัผลการลงคะแนน ดงันี ้

1. บริษัทไดใ้ช ้บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระใหบ้ริการระบบควบคมุการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ 
Hybrid และไดร้ับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง
ดว้ย 

2. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 รูปแบบ Hybrid นี ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถรบัชมการ
ถ่ายทอดสดตลอดการประชมุ รวมทัง้ผลคะแนนในแต่ละวาระ  

3. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ใหบ้ริษัทล่วงหนา้ และก่อนลงมติ  
ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมในหอ้งประชุม กรุณาใหส้ญัญาณโดยการยกมือ จากนัน้เดินมายงัจดุติดตัง้ไมโครโฟนที่
อยู่ใกลท้ี่สดุ หรือเมื่อเจา้หนา้ที่สง่ไมโครโฟนใหแ้ลว้ ขอความกรุณาแนะน าตวั โดยแจง้ชื่อ นามสกลุ และโปรดระบวุ่าเป็น
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ จากนัน้จึงเริ่มถามค าถาม 
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ส าหรับผู้ถือหุน้ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถส่งค าถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อ 
นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ จากนัน้เริ่มพิมพค์ าถาม โดยบริษัทจะพิจารณาตอบค าถาม
ในวาระที่เก่ียวขอ้ง โดยจะพิจารณาจดักลุม่ประเภทของค าถามที่มีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกนั 

4. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีจ านวนเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่หรือรบั
มอบฉนัทะมา โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 

5. ผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุ สามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระไดใ้นใบลงคะแนนเสียง ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิดใหล้งคะแนน
ได ้โดยมีเวลา 60 วินาทีในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระ เม่ือครบ 60 วินาที เจา้หนา้ที่จะเดินเก็บรวบรวม 
ใบลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดล้งคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน้ 

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม และประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง หรือบตัรเสีย หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

7. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ประธานฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

8. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใน  
ใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ บรษิัทจะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะนัน้ แต่ส  าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการ
ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉนัทะ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเอง 

9. ส าหรบักรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการท า
เครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการ
แยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคสัโตเดียน 

10. เลขานุการบริษัทจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจา้หนา้ที่นบัคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย โดย
ในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมลา่สดุในวาระนัน้ ๆ  และการแสดงผลการนบัคะแนน จะแสดงผลเป็นจุด
ทศนิยมสี่ต าแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนัน้เป็นอัน
สิน้สดุ 

11. โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 
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- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

โดยกรรมการบรษิัทจ านวน 14 ท่าน เขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 93.3333 หลงัจากนัน้ 
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่าง ๆ 
ตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เมื่อวันที ่25 มกราคม 2566 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยเลขานุการบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดม้ีการบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
รบัรอง ทัง้นี ้ส  าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

• นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้ (“นายกิตติยศ”) มีค าถาม ดงันี ้

ในรายงานการประชมุของการประชมุเมื่อปีที่แลว้ บรษิัทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
, อะ ลกัซช์ูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (“โรงแรมแอทธินี”) แต่ในปีนีม้าจัดประชุมที่ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (“ศูนย์
สิริกิติ”์) จึงอยากสอบถามว่ามีโอกาสที่จะกลบัไปจดัประชุมที่โรงแรมแอทธินีหรือไม่ และอยากใหเ้ปรียบเทียบค่าใชจ้่าย
ในการจดัประชมุที่โรงแรมแอทธินีกบัศนูยส์ิริกิต์ิ และมีขอ้สงสยัว่า เหตใุดจึงไม่ใชห้อ้งประชุมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งอยู่บรเิวณใกลเ้คียง 

เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่ศูนยส์ิริกิต์ิถูกกว่าการจัดประชุมที่โรงแรมแอทธินี และสาเหตุที่ไม่ใช้ห้องประชุมของ 
ไทยเบฟ เนื่องจากศูนยส์ิริกิต์ิเดินทางมาไดส้ะดวก มีรถไฟใตดิ้น (MRT) มาถึง มีที่จอดรถสะดวกสบาย และสถานที่
กวา้งขวาง จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเลือกศูนยส์ิริกิต์ิเป็นสถานที่จัดประชุมในปีนี ้ส  าหรบั 
ในปีต่อ ๆ ไปก็ตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาและอนมุตัิ 

• นายกิตติยศ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

อยากให้ระบุจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองว่าเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ก่ีคน และเข้าร่วมประชุมใน  
หอ้งประชมุก่ีคน 
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เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ในขณะนี ้มีผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองทางออนไลนจ์ านวน 3 คน และเขา้รว่มประชุมในหอ้งประชุมจ านวน 30 
คน 

• นายกิตติยศ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

จากวีดิโอโฆษณาที่เปิดก่อนเริ่มประชุม เห็นว่ามีเก่ียวข้องกับการต์ูน One Piece แต่การต์ูนดังกล่าวหมดยุคไปเมื่อ
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 จึงอยากสอบถามว่างบโฆษณาดงักลา่วใครเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

นายโฆษิต สขุสิงห ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (“นายโฆษิต”) ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

สาเหตุที่น  าโฆษณาดังกล่าวมาเปิดในวันนี ้เนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งการต์ูน One 
Piece ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญที่บริษัทผลักดันจนประสบความส าเร็จ จึงอยากใหผู้้ถือหุน้ทุกท่านไดร้ับชม ส่วนงบ
ค่าใชจ้่ายขอใหฝ่้ายการตลาดเป็นผูต้อบ 

นางปรางณี ไชยพิเดช (“นางปรางณี”) ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม ดงันี ้

ส าหรบังบโฆษณาของชาเขียวโออิชิ จะอยู่ในสว่นความรบัผิดชอบของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สว่นบรษิัทเป็น
ผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑช์าเขียวโออิชิเท่านัน้ 

• นายกิตติยศ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

แลว้ในปีต่อ ๆ ไป คิดว่าบริษัทเองจะมีโปรโมชั่นหรือการคืนก าไรใหแ้ก่ลกูคา้ทั่วไปหรือไม่ เพราะสงัเกตว่ายี่หอ้อื่นจะมี
กิจกรรมการสะสมคะแนน การชิงโชค หรือการคืนก าไรใหล้กูคา้อยู่ตลอด 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บรษิัทมีการจดัแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยจะน าเสนอรายละเอียดในวาระที่ 2 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ส  าหรบัค าถามและขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิัทชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

เลขานกุารบรษิัทชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2566 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประช ุมสาม ัญผูถ้ ือหุน้ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่   
25 มกราคม 2566 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 251,738,659 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 2,600 0.0010 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 
251,741,259 เสียง 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2566 

ประธานฯ ชี ้แจงว่าในวาระนี ้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรับปีสิ ้นสุดวันที่   
30 กันยายน 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชุม และขอใหน้ายโฆษิต สขุสิงห ์กรรมการผูจ้ดัการ (“นายโฆษิต”) เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษิัท ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2566 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

นายโฆษิต ไดแ้สดงวีดิทัศนส์รุปการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัชม โดยมีสาระส าคัญ 
ดงันี ้

ในฐานะผูน้  าตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์บริษัทจะเร่งสรา้งผลการด าเนินงานที่เติบโตขึน้และทิง้ห่าง
คู่แข่ง 

• เอส โคลา่ ปรบัภาพลกัษณ ์ตอบโจทยค์น Gen Z ภายใตค้อนเซปต ์“Born to be awesome...เกิดมาซ่า กลา้เป็นตวัเอง” 
ที่มาพรอ้มโฉมใหม่ ทัง้รสชาติ Asian Spice และ Packaging ดีไซนใ์หม่ 

• น า้ดื่มคริสตลั แบรนน์ า้ดื่มอนัดบั 1 ของประเทศไทย กับคณุภาพที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล และไดท้ าการตลาด
เชิงรุกกบัการสื่อสารที่ตอกย า้เรื่องคณุภาพมาอย่างยาวนานกว่า 29 ปี รวมถึงไดส้รา้งความแตกต่าง สรา้งความสมัพนัธ์
ดา้นอารมณ์กับผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ดว้ยการเชื่อมโยงการดื่มน ้าคุณภาพที่มีผลต่ออารมณ์และจิตใจ กับแคมเปญ 
“THINK CLEAR, DRINK CRYSTAL” 
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• โออิชิ ชาเขียวพร้อมดื่มที่ครองยอดขายอันดับ 1 ตลอดกาล เป็นผู้น  าการปลุกกระแสเชิงรักสุขภาพ สื่อสารถึง
คณุประโยชนช์าพรอ้มดื่มที่มีคาเทชินที่ดีต่อสขุภาพ และไดเ้ชื่อมโยงกบัคนรุน่ใหม่อย่างรวดเรว็และต่อเนื่องกบัแคมเปญ 
“Oishi x One Piece” ที่ผลกัดนัยอดขายในช่วงฤดรูอ้นใหเ้ติบโต พรอ้มทัง้เพิ่มปรมิาณการบรโิภคโออิชิใหส้งูขึน้ 

• โออิชิ ชาคูลลซ์่า ชาเขียวซ่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไดร้บัการตอบรบัที่ดี  เพราะมีความอร่อย ซ่า สดชื่นที่แตกต่าง 
พรอ้มคณุประโยชนจ์ากชาเขียว  

และไดร้ายงานถึงภาพรวมของผลการด าเนินงานและเหตุการณส์  าคัญของบริษัท ส  าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นขอ้มลูสรุปจากค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือ MD & A ที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2566 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

• ภาพรวมผลประกอบการของปี 2566 ที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 12,371 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 1,466 ลา้นบาท จากปี 2565 เป็นผลมาจากการมุ่งเนน้การกระจายสินคา้และพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย
เพื่อขยายฐานลกูคา้ พรอ้มทัง้การท ากิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อชูจุดเด่นของสินคา้ที่มีคณุภาพและมี
ความหลากหลาย 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัคงพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ ใชเ้ครื่องจกัรและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดตน้ทนุในการผลิต ควบคู่ไปกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง่สินคา้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน า้มนัที่
เพิ่มสงูขึน้ 

จากผลการด าเนินงานและความรว่มมือของทกุฝ่ายในปีที่ผ่านมา สง่ผลใหบ้รษิัทมีก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2566 จ านวน 248 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 235 ลา้นบาทจากปีก่อน 

• ภารกิจหลกัในปีที่ผ่านมา บรษิัทยงัคงมุ่งมั่นด าเนินการภายใตแ้นวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรบัสงัคมดิจิทลั” โดยเนน้
อยู่ที่ 3 เรื่องหลกัคือ Brands & Reach, Supply Chain Excellence และ Sustainability 

กลยุทธท์ี ่1 เร่ือง Brand & Reach  

 ในปีที่ผ่านมา บรษิัทไดม้ีการปรบัภาพลกัษณค์รัง้ใหญ่ของแบรนด ์“เอส” ดว้ยการรีแบรนดภ์ายใตค้อนเซปต ์“Born 

to be Awesome เกิดมาซ่า…กล้าเป็นตัวเอง” ที่สรา้งความแตกต่างดว้ยการปรบัรสชาติ ปรบัโฉมใหม่ ซึ่งไดร้บั
การตอบรบัที่ดีจากผูบ้รโิภคกลุม่ Gen Z สามารถสรา้งการรบัรูแ้ละภาพลกัษณข์องแบรนดต์่อผูบ้รโิภคไดด้ีมากขึน้ 
โดยผลส ารวจจากการปรบัสตูรใหม่ พบว่า ผูบ้ริโภคจ านวน  91%จาก 100,000 คะแนนโหวตทั่วประเทศ ต่างพึง
พอใจต่อรสชาติใหม่ และยอมรบัว่า เอส สตูรใหม่ รสชาติดีขึน้ และมีความอรอ่ย ซ่า กว่าเดิม   

นอกจากนี ้ในช่วงปลายปี เอส ยงัไดต้อกย า้แบรนดท์ี่ครองใจ Gen Z ดว้ยการปล่อยแคมเปญ “เอส โคล่า ชวน
เจนซ่า…ปล่อยมอนสเตอรใ์นตัว” ซึ่งมาพรอ้มบรรจภุณัฑล์วดลายคาแรคเตอรม์อนสเตอรท์ี่ดีไซนข์ึน้มาพิเศษ 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2567 10/35 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 มกราคม 2567 

ส าหรับก้าวต่อไปในปี 2567 เอส ยังคงเร่งเดินหน้าอย่างสุดก าลัง เพื่อตอกย า้จุดยืนของแบรนดอ์ย่างต่อเนื่อง 
ภายใตค้อนเซปต ์“Born to be Awesome” โดยมุ่งเนน้การสื่อสารไปยังกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม Gen Z 
พรอ้มทัง้เพิ่มการกระจายสินคา้ใหค้รอบคลมุในทกุพืน้ที่มากยิ่งขึน้ 

 ในส่วนของแบรนด ์“คริสตัล” ในฐานะผูน้  าอันดับ 1 ตลาดน า้ดื่มคุณภาพของประเทศไทย มุ่งสู่บัลลงักก์ารเป็น  
น า้ดื่มอนัดบั 1 อย่างถาวร ดว้ยการตอกย า้จดุยืนของแบรนดใ์นการเป็นน า้ดื่มคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล พรอ้ม
เสรมิความแข็งแกรง่ดว้ยการสรา้งความผกูพนัและความรูส้กึกบัผูบ้รโิภค  (Brand Emotional Connection) ภายใต้
แคมเปญ “Think Clear, Drink Crystal” “พัก…ให้คุณได้เคลียรค์วามคิด” ใหช้่วงเวลาในการดื่มน า้เป็นจดุเริ่มตน้
ในการเติมความสดชื่นและผ่อนคลายความคิด เพื่อใหค้ิดอย่างมีคณุภาพ ซึ่งเป็นแบรนดน์ า้ดื่มรายแรกที่สนบัสนนุ
ใหค้ิดเชิงบวก ดว้ยการสื่อสารถึงประโยชนข์องน า้ดื่มที่นอกจากจะดีต่อสุขภาพกายแลว้ ยังดีต่อสุขภาพใจและ
สมองดว้ย 

 ส าหรับแบรนด ์“แรงเจอร์” ในปีที่ผ่านมา สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการมุ่งมั่นกระจาย
สินคา้เขา้สู่พืน้ที่ต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลมุ ประกอบกับการจดักิจกรรมคาราวานทดลองชิม เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละ
กระตุน้ใหเ้กิดการทดลองดื่มอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้แรงเจอรย์ังเป็นสินคา้ที่ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได้ง่าย ในราคา
เพียง 10 บาท ซึ่งตอบโจทยก์บัสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั ทัง้ยงัมีรสชาติที่อรอ่ย ดื่มง่าย และใหค้วามสดชื่นทกุครัง้
ที่ดื่ม ซึ่งเป็นคณุสมบตัิที่ผูบ้รโิภคตามหา 

กลยุทธท์ี ่2 เร่ือง Production & Supply Chain Excellence  

เรามุ่งมั่นต่อยอดความเป็นเลิศดา้นการผลิต และการจดัสง่สินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

• การมุ่งสูก่ารเป็นโรงงานอจัฉรยิะ ดว้ยการปรบัปรุงและพฒันาศกัยภาพของเครื่องจกัร พรอ้มน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มา
ช่วยในการจดัการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสญูเสียจากกระบวนการผลิต 

• การพัฒนาระบบการจัดส่งสินคา้ ดว้ยการท า Sales Fleet Rightsizing  เพื่อช่วยก าหนดขนาดรถจัดส่งที่เหมาะสม 
พรอ้มพฒันาเสน้ทางเพื่อลดความซ า้ซอ้นของพืน้ที่จดัสง่ 

• การใชพ้ลงังานสะอาดเพื่อช่วยลดมลภาวะ ดว้ยการติดตัง้ระบบ Solar Rooftop บนดาดฟ้าของแต่ละโรงงาน ซึ่งเป็น
ระบบไฟฟ้าพลงังานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธท์ี ่3 เร่ือง Sustainability  

• บริษัทยังคงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ตามพันธกิจ ESG ที่บริษัทไดต้ั้งไว ้ดว้ยการ 
สรรสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยความรบัผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยมี 7 แนวทางส าคญั 
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 แนวทางที ่1 การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน (Sustainable Sourcing)  

วตัถุดิบหลกั คือ หนึ่งในหวัใจส าคญัของการผลิตสินคา้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีการก าหนดนโยบายในการจดัหาวตัถดุิบ
อย่างเข้มงวดและรัดกุม โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการลูกคา้ การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ  
การจัดซือ้จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาคู่คา้ เพื่อสรา้งความเป็นธรรมและมั่นใจใหก้ับคู่คา้ 
ขณะเดียวกันก็สรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผู้บริโภคในการส่งมอบผลิตภัณฑท์ี่เต็มไปด้วยคุณค่าดีๆ ของวัตถุดิบ
คณุภาพที่ทางบรษิัทใสใ่จและพิถีพิถนัในการคดัสรรเป็นอย่างมาก 

 แนวทางที ่2 การมุ่งสู่ NET ZERO (PATHWAY TO NET ZERO)  

ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ สภาวะโลกรอ้น นับเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มส าคัญ บริษัทใน
ฐานะผูผ้ลิตเครื่องดื่มชัน้น า จึงไดด้ าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปีที่ผ่านมา บริษัท
ลดการใชพ้ลงังานไดถ้ึง 8.22% และมีการใชไ้ฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ซึ่งเป็นไฟฟ้าพลงังานสะอาดเพิ่มขึน้ 
23.90%  ท าใหภ้าพรวมมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถ้ึง 1.97% นอกจากนี ้ผลิตภณัฑข์องบรษิัทยงัไดร้บั
การรบัรองตราสญัลกัษณเ์ครื่องหมาย CFP จ านวน 65 ผลิตภณัฑ ์และเครื่องหมาย CFR หรือฉลากลดโลกรอ้น 41 
ผลิตภณัฑ ์ ซึ่งเป็นการยืนยนัใหเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรมในการมุ่งสู ่NET ZERO ภายในปี 2583 

 แนวทางที ่3 การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภัณฑ ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULARITY)  

ส าหรบัการจัดการของเสีย บริษัทมีเป้าหมาย Zero Landfill การฝังกลบเป็นศูนย ์ภายในปี 2583 โดยปีที่ผ่านมา 
บริษัทสามารถลดปรมิาณของเสียรวมไดถ้ึง 947.47 ตนั ซึ่งของเสียที่เกิดขึน้ ประกอบดว้ยของเสียทั่วไป 55% และ
ของเสียอนัตราย 86% จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล โดยบริษัทมีโครงการต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณของเสียที่
เกิดขึน้ต่อไป 

ในส่วนของบรรจุภัณฑแ์ละเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารจัดการบรรจุภัณฑห์ลังบริโภค  
ผ่านกิจกรรมคริสตัล ขอขวด และขวดแก้วรักษ์โลก อีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑก์ารลดการใช้
อะลมูิเนียมของกระป๋องเครื่องดื่ม และการลดปริมาณการใชพ้ลาสติกของขวด PET ในขณะที่ยงัคงรกัษาคณุภาพ
ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้รโิภค 

 แนวทางที ่4 การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน (WATER STEWARDSHIP)  

น า้เป็นวตัถดุิบที่ส  าคญัของบรษิัท ดงันัน้ การจดัการทรพัยากรน า้ ทัง้ในเรื่องการใชน้  า้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
คืนน า้กลบัสู่ธรรมชาติ จึงเป็นการด าเนินงานที่ส  าคญัของบริษัท ปีที่ผ่านมา มีการลดการใชน้  า้ 1.69% และบริษัท
ไดด้ าเนินโครงการประเมินการใชน้  า้ตลอดวฎัจกัรผลิตภณัฑ ์(Water Footprint) เพื่อใหม้ีการใชน้  า้อย่างคุม้ค่าและ
มีประสิทธิภาพ โดยผลการด าเนินงานผลิตภัณฑน์ า้ดื่มคริสตัลบรรจุขวดแกว้ และขวด PET ของบริษัทไดร้บัการ
รบัรองตราสญัลกัษณ ์Water Footprint จากสถาบนัน า้และสิ่งแวดลอ้มเพื่อความยั่งยืน 
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 แนวทางที ่5 ผลิตภัณฑท์ีดี่ต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ (HEALTH AND WELLNESS)  

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑท์ี่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย  เพื่อส่งมอบใหลู้กค้าและ
ผูบ้ริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลิตที่ส  าคญั ไดแ้ก่ มาตรฐาน NSF International 
การรับรองมาตรฐานการผลิตน ้าดื่มระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา, FSSC 22000 มาตรฐานการรับรองความ
ปลอดภยัส าหรบัการผลิตอาหาร และ HALAL มาตรฐานผลิตภณัฑฮ์าลาล เป็นตน้   

นอกจากนี ้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพฒันาผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มเพื่อสขุภาพใหม้ีความหลากหลาย พรอ้มเปิดเผย
ข้อมูลทางโภชนาการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และปริมาณการบริโภคในแต่ละวัน รวมถึงมีการค้นคว้าวิจัยและ
พฒันาการปรบัลดปริมาณน า้ตาลในผลิตภณัฑ ์โดยยงัคงไวซ้ึ่งคณุสมบตัิที่ส  าคญั คือ การมีรสชาติหวานและเนือ้
สมัผสัใกลเ้คียงกับการใชน้  า้ตาล อีกทัง้ยงัเป็นที่ยอมรบัของผูบ้ริโภค ปัจจุบนับริษัทมีผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรอง
เครื่องหมายทางเลือกเพื่อสขุภาพ (Healthier Choice) จ านวน 22 SKUs 

 แนวทางที ่6 กิจกรรมเพื่อสังคม  

บรษิัทเชื่อว่า การเติบโตทางธุรกิจจะแข็งแกรง่และสมบรูณ ์ก็ต่อเม่ือองคก์รไดแ้บ่งปันคณุค่านัน้กลบัคืนสูส่งัคมดว้ย 
บรษิัทจึงมุ่งเนน้การสรา้งความเขม้แข็งและพฒันาคณุภาพชีวิตใหก้บัชมุชน โดยปีที่ผ่านมา บรษิัทมีการจดักิจกรรม
ที่ยั่งยืนดา้นสงัคมมากมาย อาทิ 

- กิจกรรม “ภูเก็ตพร้อม คนไทยพร้อม ร่วมโหวตให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ที่มุ่งเชิญชวนคนไทย 
ทั่วประเทศรว่มสนบัสนนุประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดังาน Expo 2028 งานเอ็กซโ์ประดบัโลกครัง้แรก
ของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้นอกจากนี ้ยงัรว่มกบัทกุภาคสว่นในจงัหวดัภเูก็ต ลงพืน้ที่จดั
กิจกรรมชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวร่วมโหวตฯ ทัง้นี ้ยังไดล้งพืน้ที่ชุมชน เพื่อแบ่งปันและสรา้งคุณค่าแก่
สงัคม ดว้ยการมอบสื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่โรงเรียนบา้นไมข้าว จงัหวดัภเูก็ต  

- การรว่มมือกบัชมุชน โดยรว่มสนบัสนนุ “โครงการคลองเปรมประชากร” สง่เสรมิพฒันาคณุภาพชีวิตชมุชนดา้น
ที่อยู่อาศยั และการรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหน้่าอยู่และยั่งยืน  

- รว่มสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีถวายเทียนเขา้พรรษากับกิจกรรม “ปลกูตน้ไม ้ปลกูธรรมะ” ท านบุ ารุงดา้น
ศาสนาใหย้ั่งยืนที่จดัขึน้อย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรม “เสริมสขุ เติมสขุสู่ทอ้งทะเล ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” เพื่อสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญั
ของการอนุรกัษ์เต่าทะเลและสรา้งความเขา้ใจในวงจรชีวิตของเต่าทะเล พรอ้มส่งคืนเต่าทะเลสู่ธรรมชาติและ
รว่มกนัท าความสะอาดชายหาด เพื่อรกัษาสมดลุของสิ่งแวดลอ้ม 
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 แนวทางที ่7 ด้านบรรษัทภบิาล หรือการก ากับดูแลกิจการ  

ในปี 2566 บริษัทได้รับผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ 
(Excellence) ซึ่งเนน้ย า้ถึงการตระหนกัเรื่องบรรษัทภิบาลหรือการก ากับดแูลกิจการที่ดี เป็นรากฐานส าคญัในการ
พัฒนาองค์กรใหก้้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ที่
สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับการคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มลูและความเป็น
ส่วนตัว ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวดในการบริหาร
จดัการขอ้มลูของลกูคา้ รา้นคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรต่าง ๆ ตามนโยบายการเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษิัทอย่างเครง่ครดั  

อีกทัง้ ยงัมีการปอ้งกนัความเสี่ยงทางดา้นไซเบอร ์ดว้ยการอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนกังาน ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาระบบการท างานใหม้ีเสถียรภาพและความปลอดภยัที่สงู ทัง้การอปัเดตระบบซอฟตแ์วรแ์ละระบบปฏิบตัิการ
ต่างๆ รวมถึงการติดตั้งระบบ Antivirus และเพิ่มคุณสมบัติความสามารถในการท างานของซอฟต์แวร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ พรอ้มท าการ Monitor ดูแลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ และปิดขอ้บกพร่อง
ของโปรแกรม ซึ่งช่วยใหอ้งคก์รมีความพรอ้มและความมั่นคงดา้นความปลอดภยัทางไซเบอรเ์ป็นอย่างดี 

เลขานกุารบรษิัท ไดเ้พิ่มเติมต่อที่ประชมุว่า นอกจากผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2566 และแผนการ
ด าเนินงานในปี 2567 ที่ไดร้ายงานไปแลว้นัน้ บรษิัทยงัไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยมีสาระส าคญั
สรุปไดด้งันี ้

ในปี 2566 บริษัทมีแผนการด าเนินงานใหค้วามรูแ้ละอบรมพนักงาน โดยบริษัทได้ด าเนินการอบรม
จรรยาบรรณเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน ในระดบัหวัหนา้งานขึน้ไป เพื่อปลกูฝังในเรื่องระเบียบวินยัในการท างานอย่างเคร่งครดั 
โดยบริษัทมีนโยบายสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต ต่อตา้นการใหส้ินบนหรือต่อตา้นคอรร์ปัชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และบริษัท
ยงัใหค้วามรว่มมือหรือเขา้รว่มกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นตามความเหมาะสม 

และในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชั่น คณะกรรมการบริษัทไดน้ านโยบายดังกล่าวมาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
เพื่อการพฒันาและเติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความไวใ้จระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียดว้ยการด าเนินการ
อย่างโปรง่ใส 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

• นางสาวบษุกร งามพสธุาดล ผูถื้อหุน้ (“นางสาวบุษกร”) มีค าถาม ดงันี ้
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ไดเ้ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัททุกปี และเข้าใจว่าบริษัทมีจุดแข็งทั้งในดา้น brand และ logistics แต่ม ี
ขอ้สงสยัว่า บรษิัทจะเติบโตไปในทิศทางใด หากจะเติบโตในดา้น brand จะตอ้งท าผลิตภณัฑน์อกเหนือจาก brand ที่มี
อยู่ ซึ่งยังไม่เห็นในปีนีห้รือในปีที่ผ่าน ๆ มา หรือหากจะเติบโตในดา้น logistics ก็ยังไม่เห็นการเติบโตดา้น logistics 
อย่างเขม้แข็ง 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บริษัทมีตราสินคา้ (brand) ที่เป็นเจา้ของเอง คือ คริสตลั ซึ่งการพฒันาตราสินคา้และต่อยอดก็เป็นหนา้ที่หลกัที่บริษัท
ยงัตอ้งใหค้วามส าคญั ในขณะเดียวกนับรษิัทก็ท าหนา้ที่เป็นผูก้ระจายสินคา้แบรนดห์ลกั ๆ อยู่เป็นจ านวนมาก นอกจาก
คริสตลัก็มีเอส โออิชิ แรงเจอร ์จบัใจ 100พลสั เพาเวอร ์พลสั อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพฒันาดา้น brand อย่างต่อเนื่อง
และไม่หยดุยัง้ ส  าหรบัดา้น logistics ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บรษิัทไดด้ าเนินการพฒันาโครงข่ายการกระจายสินคา้ให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ จึงท าใหผ้ลการด าเนินงานดีขึน้ ตลาดรา้นอาหารก็เป็นตลาดหนึ่งที่บริษัทมีความเขม้แข็ง โดย
ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ตลาดนีก้็ไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมาก แต่ในปัจจบุนัก็เริ่มฟ้ืนตวั ความสามารถ
ในการกระจายสินคา้ของบริษัทในปัจจุบนัก็อยู่ในล าดบัตน้ ๆ ของประเทศ สามารถกระจายสินคา้เขา้ไปในรา้นอาหาร
เกือบ 200,000 รา้น ช่องทางคา้ส่งและโชห่วยต่าง ๆ บริษัทก็มีความสามารถในการกระจายสินคา้ไดค้่อนข้างเยอะ 
กลา่วโดยสรุปคือ บรษิัทจะพฒันาทัง้ทางดา้น brand และ logistics ควบคู่กนั 

นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม ดงันี ้

บริษัทไม่ไดเ้ป็น pure logistics แต่บริษัทเป็น distributor หมายความว่าตอ้งอาศยัพนกังานขายและอื่น ๆ ในปัจจุบนั
บริษัทก็พยายามพฒันาศกัยภาพทีมขายเพื่อที่จะสามารถท าการกระจายสินคา้ใหท้ั่วถึง ซึ่งบริษัทก็ท าให ้ brand ของ
บริษัทเอง และ brand ของบริษัทในเครือคือไทยเบฟ โดยบริษัทต้องการพัฒนาตนเองให้เป็น distributorship  
ที่แข็งแกรง่ และสามารถน าเสนอใหเ้จา้ของแบรนดท์ี่ยงัไม่มีทีมขาย ก็จะเป็นโอกาสของบรษิัทในอนาคต 

• นางสาวบษุกร มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

หากพฒันาดา้น brand สามารถแจกแจงรายไดใ้หเ้ห็นไดห้รือไหมว่าในปีที่ผ่านมา มาจาก brand ในสดัสว่นเท่าใด และ
มาจากการเป็น distributor ในสดัส่วนเท่าใด เนื่องจากสิ่งที่ตอบมา ยังไม่เห็นการสะทอ้นลงไปในงบการเงิน โดยหาก
ต้องการมีจุดแข็งด้าน brand อยากให้ท าให้เห็นชัดเจนว่าในด้าน brand มีอะไรใหม่ ๆ บ้างในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 
เนื่องจากเห็นว่าบรษิัทที่ท  าผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มหลาย ๆ ยี่หอ้มีการเติบโตทัง้ทางดา้น brand และ logistics และท าอตัรา
ก าไรไดส้งูกว่าบรษิัท 

นายอวยชยั ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

Brand ของบรษิัทตอ้งพิจารณาจากการเติบโตของครสิตลัและการเติบโตของแรงเจอร ์ซึ่งทัง้สองแบรนดเ์ป็นแบรนดข์อง
บริษัทเอง คือเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และเป็นทั้ง distributor ส่วนแบรนดอ์ื่น ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเป็น
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เจา้ของแบรนด ์ในขณะที่บริษัทเป็น distributor ก็จะไดร้ายไดจ้ากส่วนนี ้อย่างไรก็ตาม ก็จะเห็นไดช้ัดว่าใน 2-3 ปีที่ 
ผ่านมา บริษัทสามารถท าใหแ้บรนดค์ริสตัลเป็นแบรนดน์ า้ดื่มอันดับ 1 และตัง้เป้าหมายว่าหากตอ้งการเป็นผู้น  าใน
ตลาดน า้ดื่มอย่างแทจ้รงิ ควรทิง้ห่างคู่แข่งอนัดบั 2 อย่างนอ้ย 5% - 8% สว่นแรงเจอรท์ี่ผ่านมาจะเห็นไดว่้าการเติบโตจะ
สูงมากเพราะบริษัทเห็นเป็นโอกาสในช่วงที่ตลาดมีการปรบัราคาเป็น 10-12 บาท โดยบริษัทตรึงราคาที่ 10 บาทและ
ผลกัดันการกระจายสินคา้ ท าใหแ้รงเจอรเ์ติบโตขึน้เกือบจะ 50% - 60% ส่วนแบรนดอ์ื่นที่บริษัทเป็น distributor ให ้
แผนการตลาดและค่าใชจ้่ายจะมาจากเจ้าของแบรนด ์เพราะฉะนั้นอาจไม่สามารถแยกใหเ้ห็นไดช้ัดเจน และตอ้งดู
ครสิตลัและแรงเจอรเ์ป็นหลกั 

• นางสาวบษุกร มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

ในขณะที่รายไดเ้พิ่มขึน้  แต่อตัราก าไรขัน้ตน้ (“Gross Profit Margin”) ยงัอยู่ที่ 29% ไม่ไดเ้พิ่มขึน้ และอตัราก าไรสุทธิ 
(“Net Profit Margin”) ก็ดีขึน้จากปีก่อนจาก 0.1% เป็น 2% ซึ่งเกิดจากการประหยดัค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร 
(“SG&A”) แต่ 2% ส าหรบับรษิัทที่ท  าผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม เป็นก าไรที่ต  ่าที่สดุในบรษิัทเครื่องดื่มทัง้หมด ในขณะที่บรษิัท
ก็มีจดุแข็งทัง้ทางดา้น brand และ logistics จึงอยากเห็นว่า บรษิัทจะพฒันาอตัราก าไรสทุธิใหด้ีขึน้ไดห้รือไม่ 

นายอวยชยั ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

สาเหตทุี่ Gross Profit Margin ไม่เพิ่มขึน้ เพราะปีที่ผ่านมาค่าใชจ้่ายหลกัของตน้ทุนคือเม็ดพลาสติก ซึ่งมีการขึน้ราคา
จากปีก่อนจาก 24-28 บาทต่อกิโลกรมัเป็น 42 บาทต่อกิโลกรมั จึงตอ้งชื่นชมผูบ้ริหารที่ยงัสามารถรกัษาระดับ Gross 
Profit Margin ได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติกในปัจจุบันเริ่มดีขึน้อยู่ที่ประมาณ 34-35 บาทต่อ
กิโลกรมัซึ่งขึน้อยู่กับราคาน า้มนั ส่วนเรื่องการประหยดั SG&A เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ มีพนกังานเยอะ และที่
ผ่านมาก็มีนโยบายการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า จึงตอ้งถือว่า Net Profit Margin ที่ 2% ก็ถือว่าผูบ้ริหารไดท้ าหนา้ที่อย่างเต็มที่
แลว้ และการที่สามารถลด SG&A ได ้ก็เป็นการลดทัง้ระบบและกระบวนการ ก็จะยั่งยืน 

• นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (“นางกีรติกา”) มีค าถาม 
ดงันี ้

1. ในปัจจุบันจากการวิเคราะหด์า้นเศรษฐกิจ จ านวนประชากรของผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่
ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทน าเสนอส่วนมากจะเป็นของคนรุ่นใหม่หรือผูใ้ชแ้รงงาน ซึ่งผูส้งูอายุก็มกัจะไม่มีรายไดจ้ากการ
ท างาน บรษิัทคิดว่ามีผลกระทบกบับรษิัทหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นดา้น distributor หรือ logistics และไดใ้หค้วามส าคญั
รวมถึงมีแนวทางในการบรหิารจดัการประชากรกลุม่นีอ้ย่างไรบา้ง 

2. เมื่อปีที่แลว้บริษัทมีความยากล าบากและในปัจจุบนัก็มีนโยบายขึน้ค่าแรง ไม่ทราบว่ามีการบริหารจัดการในการ  
ลดตน้ทนุใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิัทขยบัไปในทางที่ดีขึน้อย่างไร 
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นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

1. เราทราบกันดีว่าสงัคมผูส้งูอายุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้อย่างไรก็ดี ในแง่ของตราสินคา้ของบริษัทจะเห็นว่าบริษัท
เนน้เรื่องของคณุภาพอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่าสขุภาพที่ดีเริ่มจากการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพ และการใหค้วามรู ้
แก่ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยังอายุนอ้ยก็ส  าคัญ จะเป็นการแกปั้ญหาที่ดีที่สดุ ส่วนกลุ่มคนที่อายุมาก ก็เป็น
เรื่องการรักษาสมดุลใหด้ี และในเรื่องของการแข่งขันอาจไม่เน้นเรื่องของคุณภาพมากอย่างที่เราท า นอกจาก
เครื่องดื่ม สินคา้ที่บรษิัทจดัจ าหน่าย เช่น ชาเขียวพรอ้มดื่ม ก็จะเห็นว่าเรามีทางเลือกส าหรบัสินคา้ที่เป็น Healthier 
Choice ทางเลือกเพื่อสขุภาพ ไม่ว่าจะเป็นระดบัน า้ตาลที่นอ้ยลงแต่ยงัตอ้งการความรูส้ึกสดชื่นตลอดเวลาซึ่งเป็น
การตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคและพยายามจะตอบโจทยใ์หห้ลากหลายมากขึน้ รวมถึงมีการขยาย Portfolio และเติบโตขึน้
อย่างมีนยัส  าคญัทุกปี ล  าดบัถัดมา เรื่องการบริหารจดัการ SG&A ก็ตอ้งเปรียบเทียบกับคู่แข่งตลอดเวลาว่าเราอยู่
บนมาตรฐานที่สามารถแข่งขนัไดห้รือไม่ จะเห็นว่าจดุเด่นของเราคือเรามีโครงข่ายการผลิตและการกระจายสินคา้ที่
ครอบคลุม เรามีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส  าคัญที่สุดคือเรื่องของบุคลากร ตอ้ง
พิจารณาการเพิ่มความรูข้องบคุลากรใหเ้ติบโตตามสภาพการแข่งขนัที่มีการปรบัเปลี่ยน ซึ่งบรษิัทไม่ไดน้ิ่งนอนใจใน
เรื่องเหล่านี ้และเป็นเรื่องยากที่จะพฒันาธุรกิจที่มี Gross Profit Margin ค่อนขา้งนอ้ยใหเ้ติบโตในช่วงที่เศรษฐกิจ
ผนัผวน คิดว่าในปีที่ผ่านมาบรษิัทก็ท าผลงานไดด้ี อาจยงัไม่ไดด้ีที่สดุในมมุของผูถื้อหุน้ แต่ก็เป็นจดุเริ่มตน้ที่เราจะ
พฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ 

2. ในเรื่องการบริหารค่าแรง บริษัทก็ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายของภาครฐั ตอ้งพิจารณาว่าจะท าอย่างไรใหบุ้คลากร
สามารถท างานใหค้รอบคลมุไดม้ากขึน้ และสามารถขยายพืน้ที่การขายในพืน้ที่ที่ยงัตอ้งพึ่งพาบคุคลภายนอก เป็น
จุดที่บริษัทพยายามจะใช้คนที่ เป็นทรัพยากรส าคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องพยายามปรับตัวให้ได้ตาม
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง และพยายามสรา้งความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการพฒันาคณุภาพของคน 

• นางสาวบษุกร มีค าถาม ดงันี ้

ขอชื่นชมการบริหาร SG&A ในปีที่ผ่านมา เพียงแต่ขอฝากประเด็นไวว่้า ในเมื่อศกัยภาพของบริษัทถือเป็นล าดบัตน้ ๆ 
ของบริษัทที่ท  าธุรกิจดา้นนี ้ดังนั้น Net Profit Margin ควรดีกว่านี ้และอยากใหม้ีการน าเสนอแนวทางของบริษัทให้
ชดัเจนว่าบรษิัทจะกา้วไปทางใด และจะกา้วไปอย่างไร 

นายอวยชยั ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บริษัทเราเป็นบริษัทล าดบัตน้ ๆ ก็จริง แต่เป็นบริษัทที่ก่อตัง้มานาน เพราะฉะนัน้พนกังานก็อายุเยอะ เงินเดือนสงู และ
บรษิัทไม่มีนโยบายในการลดคน อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะพยายามอย่างเต็มใหไ้ด ้Net Profit Margin มากกว่า 2% 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม ดงันี ้
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นอกจาก Net Profit Margin แลว้ อยากใหพ้ิจารณาอัตราการเติบโต (“Growth rate”) ดว้ย ในแง่ของรายไดร้วม ก าไร 
และก าไรสุทธิ ถือว่ามี Growth rate ที่สูง และมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากขึน้ รวมถึงการเพิ่มยอดขายก็ต้องมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหากมีการออกสินคา้ใหม่ ก็ตอ้งท าการตลาดและตอ้งสรา้ง brand ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เติบโตในอนาคต จึงตอ้งพิจารณา Growth rate ควบคู่กนั 

• นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ (“นายศักดิชั์ย”) มีค าถาม ดงันี ้

ค่า CFP และ CFR คืออะไร ไดม้าอย่างไร ใครเป็นผูใ้ห ้ใหแ้ลว้บริษัทตอ้งเสียเงินก่ีปี มีความจ าเป็นมากนอ้ยอย่างไรถึง
ตอ้งไดม้า 

นายธานี พรพิสทุธิ์ศกัด์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายการผลิต (“นายธานี”) ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

CFP จะเป็นการรบัรองระบบที่รบัรองว่าโรงงานไดม้ีการบนัทึกการผลิตที่ท  าใหม้ีการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมา
ในผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ เป็นจุดเริ่มตน้ของโครงการที่บริษัทจะควบคุมและลดก๊าซเรือนกระจกใหเ้ห็นว่าเราไม่ไดบ้นัทึกเอง  
จะมีผูต้รวจสอบภายนอกมาตรวจสอบในทุกผลิตภณัฑ ์ส่วน CFR หมายถึง การที่บริษัทมีโครงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไดจ้รงิ และบรษิัทก็ไดร้บัการรบัรอง 

• นายศกัด์ิชยั มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นผูส้นบัสนนุกีฬาวอลเลยบ์อล จึงอยากเรียนถามว่าจากนโยบายการสง่เสริมกีฬาวอลเลยบ์อล 
บรษิัทตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในแต่ละปีเท่าใด และยงัจะสง่เสรมิไปอีกก่ีปี รวมทัง้ควรสง่เสริมใหม้าก ๆ เนื่องจากปีนีจ้ะมีการ
ลุน้ว่าวอลเลยบ์อลหญิงทีมชาติไทยจะสามารถไปแข่งในระดบัโอลิมปิกไดห้รือไม่ 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บรษิัทยงัมุ่งมั่นและสง่เสรมิกีฬาวอลเลยบ์อลอย่างต่อเนื่อง นอกจากวอลเลยบ์อลก็ยงัสนบัสนนุกีฬาอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั 

นางปรางณี ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม ดงันี ้

เนื่องจากว่ากีฬาวอลเลยบ์อลสนบัสนุนโดยแบรนดเ์อส ซึ่งเจา้ของแบรนดเ์อสคือบริษัท ไทยดริง้ค ์จ ากัด (“ไทยดริง้ค”์) 
เพราะฉะนัน้ผูท้ี่สนบัสนุนโดยตรงไม่ใช่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ช่วยในเรื่องของการสนบัสนุนกิจกรรมในส่วนของ
แบรนดต์่าง ๆ เพื่อใหก้ารสนบัสนนุแบรนดเ์ป็นไปตามเปา้หมายที่เจา้ของแบรนดก์ าหนดไว้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ส  าหรบัค าถามและขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการ
บรษิัทชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ 
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เลขานุการบริษัทชีแ้จงว่าวาระนี ้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที่   
30 กนัยายน 2566 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2566 

ประธานฯ ชีแ้จงว่างบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
และสิ่งที่สง่มาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
แลว้ คณะกรรมการบรษิัทจึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2566 
โดยขอใหน้างสาวเรวดี ใชเ้หตผุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวเรวดี”) ชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชมุทราบ 

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเก่ียวกับงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัท 
โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงันี ้ 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2566 

• บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมทัง้สิน้จ านวน 12,371 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 13% จากปีก่อน 

• ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการรวมเท่ากับ 8,870 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 13% จากปีก่อนซึ่งสอดคลอ้งกับการ
เพิ่มขึน้ของรายได ้นอกจากนีบ้รษิัทยงัคงมุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจดัการการซือ้วตัถดุิบและ
บรรจภุณัฑเ์พื่อช่วยลดตน้ทนุอย่างต่อเนื่อง 

• ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายรวมเท่ากับ 2,875 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 12% เนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโต
ของยอดขาย และผลกระทบของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

• ค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 691 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 5% จากปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานเพื่อช่วยสนบัสนนุการขายใหเ้ติบโต 

• บริษัทมีก าไรจ านวน 248 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 235 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการ
นอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับก าไรจากการจ าหน่ายตราสารทุนจ านวน 
35 ล้านบาท บริษัทจะมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ จ านวน 283 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 114 ล้านบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่30 กันยายน 2566 

• บริษัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 14,080 ลา้นบาท เพิ ่มขึน้ 409 ลา้นบาท จากการเพิ ่มขึน้ของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจากการด าเนินงาน และการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ซึ่งสอดคลอ้งกับยอดขายที่เพิ่มขึน้  
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• บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 4,527 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 171 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินจากการ
ด าเนินงานปกติเพื่อรองรบัยอดขายที่เติบโตขึน้  

• บรษิัทมีสว่นของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 9,553 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 238 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิัทมีมลูค่าทางบญัชี 35.93 บาท
ต่อหุน้ ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.90 บาทต่อหุน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

• นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒุิคณุ (“นายศิริวัฒน”์) มีค าถามและขอ้คิดเห็น ดงันี ้

1. ในรายงานประจ าปี 2566 หน้าที่ 139 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงข้อมูลก าไรต่อหุน้ไวด้า้นล่างในบรรทัด 
ต่อจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี อยากใหข้อ้เสนอแนะว่าบรษิัทสามารถพิจารณาน าขอ้มลูก าไรต่อหุน้มา
แสดงในบรรทดัต่อจากก าไรส  าหรบัปีไดห้รือไม่  

2. สัดส่วนรายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2566 ในงบการเงินรวมจ านวน 12,371 ลา้นบาท สามารถแบ่งเป็นรายได ้
จากการจ าหน่ายน า้ดื่ม และผลิตภณัฑอ์ื่นในสดัสว่นเท่าใด 

3. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทที่สามารถสร้างผลก าไรในปี 2566 เพิ่มขึน้ประมาณ 1,859% เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ถึงแมว่้าในปีที่ผ่านมาบรษิัทจะไดร้บัผลกระทบจากตน้ทนุที่ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ 

นางสาวเรวดี ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

1. บรษิัทจะน าขอ้แนะน าดงักลา่วไปพิจารณาเพิ่มเติมว่าสามารถแสดงขอ้มลูก าไรต่อหุน้ในบรรทดัถดัจากก าไรส  าหรบั
ปีไดห้รือไม่ 

2. สดัสว่นรายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2566 สามารถแบ่งเป็นรายไดจ้ากเครื่องดื่มประเภทไม่อดัลมประมาณ 63% 
และรายไดจ้ากประเภทเครื่องดื่มอดัลมประมาณ 37% 

นายสิทธิชยั ชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

บริษัทแสดงรายการก าไรต่อหุน้ไว้ด้านล่างในบรรทัดต่อจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีนั้นสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการแสดงขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• นางกีรติกา มีค าถาม ดงันี ้

ในงบการเงินของบริษัทแสดงขอ้มลูว่า บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 2,298 ลา้นบาท จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทาง 
ในการบรหิารจดัการเงินสดคงเหลืออย่างประสิทธิภาพ และสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้
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บริษัทจะมีแผนงานในการด าเนินการในการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตและการกระจายสินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ จึงท าใหบ้รษิัทจะตอ้งมีเงินสดส ารองไวส้  าหรบัแผนการลงทนุโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต 

นายสิทธิชยั ชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

ปัจจบุนับรษิัทไม่มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้และมีเงินสดคงเหลือ ซึ่งบรษิัทมีการแนวทางการบรหิารจดัการเงินสดโดยการ
น าเงินสดไปลงทุนในกองทุนตราสารหนีแ้ละฝากเงินไวก้ับธนาคารเพื่อใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องและไดผ้ลตอบแทนที่ดี
ที่สุด บริษัทจะไม่น าเงินสดไปลงทุนในหุน้กู ้หรือตราสารอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงค่อนขา้งสูง สาเหตุที่บริษัทยังคงตอ้งมี  
เงินสดส ารองไว ้เนื่องจากบริษัทจะตอ้งน าเงินสดดังกล่าวมาใชใ้นการส าหรบัการลงทุนในสินทรพัยต์่าง ๆ  (Capital 
expenditure) เพื่อช่วยลดตน้ทนุการผลิตซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ในอนาคต 

• นายศกัด์ิชยั มีค าถาม ดงันี ้

ในรายงานประจ าปี 2566 หนา้ที่ 139 บรษิัทมีรายไดอ้ื่นจ านวนประมาณ 216 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2565 ขอสอบถาม
ว่ารายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง และขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาท าการเปิดเผยข้อมูล
เปรียบเทียบรายไดอ้ื่นในงบการเงินเพิ่มเติม 

นางสาวเรวดี ชีแ้จงต่อที่ประชมุ ดงันี ้

รายไดอ้ื่นส  าหรับปี 2566 ของบริษัทหลกั ๆ ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้เงินฝากธนาคาร ก าไรจากการปรบัมูลค่า
ยตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ และก าไรจากการขายสินทรพัยถ์าวรและเศษซากต่าง ๆ  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ส  าหรบัค าถามและขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิัทชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

เลขานุการบริษัทชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ และไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส  าหรบัปี
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2566 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ส  าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 251,749,090 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 251,749,090 เสียง 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(“คุณหญิงสุชาดา”) เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

คณุหญิงสชุาดาชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชีส  าหรบัปี 2567 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบรษิัท โดยอนมุตัิให ้

1.  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4439      หรือ 
2.  นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ         ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน 5371      หรือ 
3.  นางสาวนาฎศศิน วฒันไพศาล    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 10767 

ของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรับ 
งบการเงินประจ าปี 2567 เป็นจ านวน 1,777,000 บาท ซึ่งค่าสอบบญัชีเพิ่มขึน้จ านวน 43,000 บาท หรือ ประมาณ 2.48% 
จากปี 2566 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 มกราคม 2567 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

เลขานกุารบรษิัทชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2567 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 251,749,104 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 
251,749,104 เสียง 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวเรวดีเป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวเรวดี ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่าบริษัท มีนโยบายจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน”) โดยบริษัท จะตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายอย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหัก
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งบรษิัท ไดจ้ดัสรร
ทุนส ารองดงักล่าวครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 มกราคม 2567 

40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบญัชี หลงัจากหกัส ารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการใชจ้่ายและการลงทนุในโครงการต่าง ๆ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• งดจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมี
ทนุส  ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 

• จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวมส าหรบัปี 2566 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา  หุน้ละ 0.52 
บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 138,268,252 บาท หรือประมาณรอ้ยละ 55.8 ของก าไร
สทุธิของงบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนด
รายชื ่อผูถ้ ือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ใน  วนัพุธที ่ 6 ธันวาคม 2566 และจ่าย 
เงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

• นายศิรวิฒัน ์มีขอ้คิดเห็น ดงันี ้

ส าหรับปี 2567 คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึน้ หากบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและท าใหผ้ลการด าเนินงานดีขึน้ อยากใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในจ านวนที่เพิ่มขึน้
ในปีหนา้  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ส  าหรบัค าถามและขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิัทชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

เลขานกุารบรษิัทชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ และเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 มกราคม 2567 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 251,749,107 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,749,107 เสียง 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 

ในวาระนีป้ระธานฯ ขอให้นายสุจินต ์หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(“นายสุจินต”์) เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

นายสจุินต ์ชีแ้จงว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบรษิัท และขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและ
ลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
แลว้ คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิดงันี ้

• เสนอใหพ้ิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น  ๆ ในอัตราเดิม 
ที่ไดอ้นุมัติไวแ้ลว้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 รวมถึงการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2567 (ผลประกอบการปี 2566) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากที่ได้
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 มกราคม 2567 

อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เมื่อวันที่  25 มกราคม 2566 จ านวน 
2,000,000 บาท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย 

ปี 2567 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2566 (ปีทีผ่่านมา) 
รายปี  

(บาทต่อปี) 
เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

รายปี  
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

1. คณะกรรมการบรษิัท 

• ประธานฯ 240,000 40,000 240,000 40,000 

• รองประธานฯ 180,000 30,000 180,000 30,000 

• กรรมการ 120,000 20,000 120,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานฯ  160,000 50,000 160,000 50,000 

• กรรมการ 80,000 25,000 80,000 25,000 

3. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ     

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

5. คณะกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง     

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• รองประธานฯ 60,000 20,000 60,000 20,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 
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จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2567 
(ปีทีเ่สนอ) 

จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2566 

6,000,000 4,000,000 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• นายศกัด์ิชยั มีค าถาม ดงันี ้

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีผลงานอะไรบา้งเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายย่อย 

ศาสตราจารย ์ดร. คณุหญิงสชุาดา ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

หนา้ที่ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คือตอ้งดแูลผูถื้อหุน้รายย่อย เป็นหนา้ที่ตามกฎบตัรทั่วไป สิ่งที่เรา
ดูคือบริษัทไดด้ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยดี และดูแลผลประโยชนข์องผู้ถือหุน้รายย่อย รวมถึงตอ้งดูใหแ้น่ชัดว่าการ
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลกักฎหมาย หลักธรรมาภิบาล ระเบียบปฏิบตัิทุกอย่างของบริษัท เราไม่ตอ้งการให้
บรษิัทมีประเด็นในเรื่องของความไม่ถกูตอ้งหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ก็ตอ้งดแูลว่าการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ 
ผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้หลายเป็นไปโดยถกูตอ้งตามที่พงึปฏิบตัิ ไม่มีการเอือ้ประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั และค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั รวมทัง้ดแูลในเรื่องความยั่งยืนตามกลยุทธข์องบริษัท ดา้นชื่อเสียงและดา้นสงัคม และไดเ้นน้ย า้
ฝ่ายบรหิารตลอดว่า การท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความยั่งยืน ตอ้งค านึงถึงค่าใชจ้่ายที่สมเหตสุมผลดว้ย 

• นายศิรวิฒัน ์มีค าถาม ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย 

ปี 2567 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2566 (ปีทีผ่่านมา) 
รายปี  

(บาทต่อปี) 
เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

รายปี  
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

6. คณะกรรมการบรหิาร 

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• รองประธานฯ 60,000 20,000 60,000 20,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 
7.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นนอกเหนือ 
จากค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ  
และเงินบ าเหน็จ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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เห็นดว้ยว่าผูถื้อหุน้ไดเ้งินปันผลเพิ่มขึน้ 50% กรรมการก็ขอบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 50% และอยากสอบถามว่านี่จะเป็นธรรม
เนียมปฏิบตัิหรือไม่ 

นายอวยชยั ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ค่าตอบแทนหรือบ าเหน็จของกรรมการไม่จ าเป็นตอ้งเติบโตเท่ากับการจ่ายเงินปันผลของผูถื้อหุน้ และจะไม่เติบโตกว่า
การจ่ายเงินปันผลของผูถื้อหุน้ แต่ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็จะ
พิจารณาบ าเหน็จของกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม เพราะกรรมการแต่ละท่านมีการด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ต่างกัน ก็ต้องเติบโตไปพรอ้มกับผลการด าเนินงาน และเราถือว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
มีสิทธิและมีสว่นรบัผิดชอบในผลการด าเนินงานของบรษิัท 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ส  าหรบัค าถามและขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

 เลขานุการบริษัทชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ และเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2567 และบ าเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม 

เห็นดว้ย 251,749,207 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

2)  ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,749,207 เสียง 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ในวาระนี ้ประธานฯ ขอใหน้ายสจุินต ์เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

นายสจุินต ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 14 ก าหนดไวว่้าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้
อาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

1) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 
 รองประธานคณะกรรมการบรหิารคนที่ 1 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2) นางศิรเิพ็ญ สีตสวุรรณ กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

3) นายปราโมทย ์พรประภา กรรมการอิสระ 
 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
รองประธานคณะกรรมการบรหิารคนที่ 2 
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

5) นายรงัสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์ กรรมการ  

ในการนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการการก ากับดูแลกิจการที่ดี นายสุจินตไ์ดเ้รียนเชิญกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระออกจากหอ้งประชมุในระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะแลว้
เสรจ็ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงขา้งมาก
และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี ้) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนีแ้ล้ว เห็นสมควรให้พิจารณาเลือกตั้ง 
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นางสาววิบูลยล์ักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ซึ่งตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ และไดแ้สดงความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก เพื่อใหบ้ริษัทสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยกรรมการอีก 4 ท่านและนางสาววิบูลยล์ักษณ์ ร่วมรักษ์ มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงขา้งมากและไม่รวมกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม
วาระในครัง้นี)้ เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ นายปราโมทย ์พรประภา และนางสาววิบูลยล์กัษณ ์
ร่วมรกัษ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ซึ่งตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง รวมทัง้เลือกตัง้นางสาววิบลูยล์กัษณ ์รว่มรกัษ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัท 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณท์ างาน ของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
และไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3  

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส  าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2567 ผ่านทางเ ว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่  11 ตุลาคม 2566 
 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
ชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

เลขานุการบริษัทชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ และเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจ านวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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1) นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 251,749,213 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 

จ านวน 251,749,213 เสียง 

2) นายปราโมทย ์พรประภา 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 251,749,313 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,749,313 เสียง 
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3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 251,749,313 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,749,313 เสียง 

4) นายรงัสรรค ์ธรรมมณีวงศ ์

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 251,749,313 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,749,313 เสียง 

และมีมติอนมุตัิแต่งตัง้นางสาววิบลูยล์กัษณ ์รว่มรกัษ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัท 

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 251,749,313 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ  านวนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,749,313 เสียง 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานฯ ชี ้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมได ้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการ
ประชมุหรือไม่ 

ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ประสงคเ์สนอวาระอื่นเขา้สูก่ารพิจารณาของที่ประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

• ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ไม่ประสงคอ์อกนาม มีขอ้คิดเห็น ดงันี ้

ในวาระที่ 3 ขอเสนอใหท้ า Presentation ใหช้ัดเจนขึน้ เพิ่มขนาดตัวอักษรและตัวเลข และควรมีข้อความประมาณ  
3 บรรทดัต่อ 1 สไลด ์

• นางสาวบษุกร มีขอ้คิดเห็น ดงันี ้

ควรแจกรายงานประจ าปีแก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเล่ม หรือท าเป็น Executive Summary ประมาณ 1-2 หนา้ จะดีกว่าการ
ใหผู้ถื้อหุน้สแกน QR Code เพื่อดรูายงานประจ าปี 

• นายศกัด์ิชยั มีขอ้คิดเห็น ดงันี ้

อยากใหศ้นูยส์ิรกิิต์ิเพิ่มคณุภาพสญัญาณอินเทอรเ์น็ต (wifi) ใหม้ีประสิทธิภาพ 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2567 33/35 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 มกราคม 2567 

• นายกิตติยศ มีค าถาม ดงันี ้

บรษิัทมีก าไรต่อเนื่อง จึงอยากสอบถามว่าจะมีแผนถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนหรือไม่ 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ยงัไม่ทราบแผนการที่แน่ชดัในอนาคต แต่บรษิัทยงัมุ่งมั่นในการสรา้งผลก าไรและจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 

• นายกิตติยศ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

มีโอกาสที่จะพาผูถื้อหุน้ไปเยี่ยมชมกิจการหรือไม่ หลงัจากที่ไม่ไดจ้ดัมาหลายปี 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บรษิัทยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

• นายศิรวิฒัน ์มีค าถาม ดงันี ้

ส่วนแบ่งการตลาด (“Market Share”) น ้าดื่มคริสตัลยังเป็นอันดับ 1 หรือไม่ ที่ ก่ีเปอรเ์ซ็นต์ และอันดับที่ 2 และ 3  
ที่ก่ีเปอรเ์ซ็นต ์

นางปรางณี ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

คริสตลัมี Market Share เป็นอนัดบั 1 ที่ 18% ห่างกับอนัดบั 2 ประมาณ 2% และห่างกับอนัดบั 3 ประมาณ 4% - 5% 
และในปีที่ผ่านมา ครสิตลัมีการเติบโตตามตลาดน า้ดื่มอยู่ที่ 9% - 10% 

• นายศิรวิฒัน ์มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

ขอชื่นชมทีมบริหารซึ่งสามารถรักษาความเป็นอันดับ 1 มานาน และสัดส่วนเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมเพิ่มขึน้ 
ก่ีเปอรเ์ซ็นต ์และเครื่องด่ืมประเภทอดัลมลดลงก่ีเปอรเ์ซ็นต ์และนโยบายปีต่อ ๆ ไปจะเป็นอย่างไร 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บริษัทผลกัดนัตวัสินคา้ทัง้ประเภทอดัลมและไม่อดัลมอย่างเต็มที่ สดัส่วนก็ยงัคงเป็นไปในทิศทางนี ้แต่ปีที่ผ่านมาเรามี
แคมเปญของเอส ซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่และประสบความส าเร็จอย่างสูง อาจจะเห็นอัตราการเติบโตค่อนข้างเยอะ  
แต่เนื่องจากขนาดของตลาดน า้อดัลมค่อนขา้งใหญ่ การเติบโตจึงท าไดค้่อนขา้งยาก และตอ้งดกูารเติบโตเปรียบเทียบ
กับตลาดดว้ย ตอ้งเติบโตใหเ้หนือกว่าตลาดซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของบริษัท และยังไม่ไดค้ิดจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วน  
เพราะคิดว่าสินคา้ทัง้สองประเภทสามารถสรา้งผลก าไรใหไ้ดด้ีเหมือนกนั และตอ้งพยายามปรบัตวัไปเรื่อย ๆ 

• นายศิรวิฒัน ์มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

Net Profit Margin ของเครื่องดื่มประเภทไม่อดัลมกบัประเภทอดัลม ประเภทใดดีกว่ากนั 
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นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ในแง่ของประเภทอดัลม บริษัทเป็น distributor ในแง่ของประเภทไม่อดัลมหากดภูาพรวมทัง้หมด จะเห็นว่า Net Profit 
Margin ของประเภทไม่อดัลมจะดีกว่า อย่างไรก็ตาม น า้ดื่มก็เป็นสินคา้ควบคมุราคา และผูบ้ริโภคก็มีทางเลือกส าหรบั
น า้ดื่มค่อนขา้งเยอะ เป็นตลาดที่มีความแข่งขนัสงู  

• นายศิรวิฒัน ์มีขอ้คิดเห็น ดงันี ้

หากเทียบอตัราเงินปันผลที่จ่ายกบัราคาหุน้ของบรษิัท ถือว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่สงู ควรพิจารณาว่าท าอย่างไรถึง
จะกระตุน้และดึงดูดใหน้ักลงทุนทัง้ไทยและต่างชาติเขา้มาลงทุน และเพื่อเพิ่มประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้ทุกคน  เนื่องจาก
บรษิัทถือว่าเป็นบรษิัทชัน้น าในธุรกิจเครื่องดื่ม 

• นายฐิติพงศ ์โสภณอดุมพร ผูถื้อหุน้ (“นายฐิติพงศ”์) มีค าถาม ดงันี ้

บริษัทแข็งแกร่งทั้งทางดา้น brand และ logistics มีโอกาสที่จะมี Gross Profit Margin สูง แต่ขัดแยง้กับ Net Profit 
Margin ซึ่งอยู่ประมาณ 2% จึงอยากใหอ้ธิบายว่าเหตุใด Net Profit Margin จึงนอ้ย และมีแนวทางใดที่จะท าให ้Net 
Profit Margin สงูขึน้  

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ทีมบรหิารไม่ไดน้ิ่งนอนใจและไม่ไดค้ิดว่า Net Profit Margin ที่ 2% เป็นอตัราที่ดี แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมองว่าบริษัท
มาจากสภาวะที่ขาดทนุ และบรษิัทก็พยายามปรบัตวัธุรกิจมาตลอด บรษิัทก็ท าไดด้ีขึน้เรื่อย ๆ ภายใตโ้ครงสรา้งเดิมที่มี
อยู่ และเรามีความเชื่อว่าจะสามารถผลกัดนัศกัยภาพของตราสินคา้ต่าง ๆ ใหด้ีกว่าเดิมและยั่งยืน  

• นายกิตติยศ มีค าถาม ดงันี ้

บรษิัทมีทีมวิจยั หรือมีนโยบาย หรือสนใจเก่ียวกบัสมนุไพร หรือกญัชงกญัชา หรือน า้กระท่อมหรือไม่ 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ในปัจจบุนั แนวโนม้ตลาดคงไม่ไปในทิศทางดงักลา่วแลว้ และไม่ไดม้องว่าเป็นตวัแปรส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ส  าหรบั
เครื่องดื่มที่มีสว่นผสมของสมนุไพร เครื่องดื่มจบัใจของเราก็มีสว่นผสมของสมนุไพรและเนน้ย า้เรื่องคณุภาพ  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ส  าหรบัค าถามและขอ้คิดเห็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

  



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2567 35/35 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 มกราคม 2567 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 
ผูร้บัมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนที่ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์และ
กลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุม: เวลา 11.58 น.  

 ลงชื่อ - ลายมือชื่อ -                ประธานที่ประชมุ 

   (นายสมชาย บลุสขุ) 

ลงชื่อ  - ลายมือชื่อ -                เลขานกุารบรษิัท 

   (นายกฤษณ ์จลุพาณิชยกรรม) 

 


